

## 7 ข้อหญิงเริ่มเบื่อชาย(แค่เบาะ ๆ)

นำเสนอเมื่อ : 22 มี.ค. 2552

แค่เบาะ ๆ 7 ข้อหญิงเริ่มเบื่อชาย

### 1. ต่อมรับรู้อารมณ์ "เสื่อม"

ผู้ชาย ชอบบอ้ยัดมันว่า ตัวเองนั้นเป็นเพศที่ใช้เหตุผล มากกว่าอารมณ์ จึงเห็นว่าการแสดงอารมณ์ของผู้หญิงไม่ว่า จะเป็นอาการน้อยใจ หึง โกรธ คิดมากนั้น เป็นเรื่องไร้สาระ จึงทำตัวเฉยเสีย ไม่สนใจ คิดไปเองว่า เป็นไต ก็หายเอง ... อ้าว ! คุณคะ ถ้าเค้าไม่รักคุณ เค้าจะน้อยใจ จะหึง จะโกรธคุณหรือคะ ... ระวังนะคะ ถ้าแฟนสาวของคุณเริ่มมีอาการ เฉยๆ ไม่วาคุณจะทำอะไร ยิ้ม รับงาย ๆ ไม่วาคุณจะไปทางไหนละก้อ ขอให้รีบทราบได้เลยว่า เจ้าหลอนหมดรักคุณไปเรียบร้อยแล้วคะ

### 2. ต่อมเสมอตันเสมอปลาย "วาย"

ตอน จีบใหม่ ๆ เอาใจสารพัด เข้าถึง เย็นถึง จะทำอะไร จะไปไหนเนี่ย "อย่าลืมทวนข้าวจะ" ... "อย่านอนดึกนะจะ" ... จะหันไปทางไหน ตามพันแข่งพันขา เรียกได้ว่า เป็นช่วงทองของคุณผู้หญิงเลยนะคะ เพราะหลังจากที่คุณตกลงปลงใจกับพ่อบุญมาตัวดีเรียบร้อยแล้ว ขอให้พึงสังวรได้เลยว่า จะไม่ได้รับการปฏิบัติหรือเอาใจเยี่ยงนี้อีกแล้ว เพราะต่อมความเสมอตันเสมอปลายของพ่อตัวดีนั้น ยาย ไปซะแล้ว

### 3. เริ่มแสวงหา "งู" มาเป็นสัตว์เลี้ยง

ก็ เข้าใจนะคะว่า อาการเจ้าชู้ กับ ผู้ชายนั้นเป็นของคู่กัน แหม ... อยากให้เราปลง ที่เราหึง ซึ่งเป็นอาการปกติของผู้หญิง ก็มาว่าเราไร้สาระ ... อัดไม่ได้ออกคะ ช่วงเดือนแรก ไปไหนมาไหน กินอะไร นั่งมองแต่เรา จนเราเชลลลล ... แด้นาน ๆ ไปซัก สอดสายสายตาไปทั่ว ถ้าไม่เรียกให้รู้สึกตัว ก็มองตามไปนูน แม่สาวสวยเดี่ยวที่เพิ่งเดินสวนกันไป นี่มันอะไรกันจะ ไหนว่าไม่อยากให้หึง แล้วทำตัวหึงทำไม ? ต่อมวิเคราะหเหตุผล ผิดปกติ

ไม่รู้ไปฝังหัวความเชื่อกันมาจากไหนกันว่า "ผู้ชายชอบใช้เหตุผล ผู้หญิงชอบใช้อารมณ์" ยันกันได้เลย ดิฉันว่า เหตุผลที่พวกผู้ชายเค้าว่า ก็แค่ เหตุผลที่เค้าคิดขึ้นมาเองมากกว่า ยกตัวอย่างง่าย ๆ ผู้หญิงซื้อเสื้อผา กิ๊ว ... ไร้สาระ อ้าว !! ที่พวกคุณมา กอหลูฟ ค่อมพิวเตอร์ รถกระบะปอง นั้น มีสาระมาก ๆ ละสิคะ คิดว่าคุณผู้หญิงบางคน บางครั้งต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องถามตัวเองว่า เอ ?? นี่ชั้นไรเหตุผล หรือ เค้าไร้สาระกันแน่นะ ทำไมละคะ ต่างตนต่างมีงานอดิเรกที่ชอบ มีสิ่งที่ทำแล้วสบายใจ การที่คุณจะตีความ สิ่งที่อีกคนนั้นเป็นสิ่งไร้สาระนั้น ไม่แสดงว่าคุณใจแคบไปไหนเลยหรือคะ ถ้าคุณผู้ชายทั้งหลายคิดว่าตัวเองเป็นเพศที่มีเหตุผลแล้วไซ้ร ดิฉันวานาจะลองคิดตริตรอง และเปิดใจกว้างกว่านี้อีกสักนิด .. จะน่ารักมาก ๆ

### 5. ชอบวางอำนาจ ใจร้อน

สงสัย จะเข้าใจคำว่า "ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง" ผิด ... จึงได้ขอออกคำสั่ง ผมต้องเป็นผู้นำ สิ่งที่ผมคิดเนี่ย ถูกที่สุดแล้ว !! เอ ?? เขาใจไรผิดไปเปล่าคะ สำนวนข้างต้นเนี่ย มาจากธรรมชาติของช้างที่ว่า เวลาเดิน ช้างจะยกเท้าหลังก่อน แล้วเท้าหน้าจึงก้าว ... ดังนั้นโบราณเค้าหมายความว่า ผู้หญิงนะ เป็นผู้นำ เจ้าคะ มีอะไรต้องฝังเพศแมบบาง เพศหญิงเนี่ย เป็นเพศที่มีความละเอียด รอบคอบ คอยคิดคอยทำ ไม่บาเลียด นี่ไงละคะ

ผลสำรวจถึงได้ว่า ผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ก็ผู้ชายน่าจะใจร้อน บางครั้งเลยเอาปากไปแหย่เท้า ผู้มีอำนาจเลยซึ่มองไปชะง่อนวัยอันควร

ผู้หญิงเราบางครั้งก็ระอา กับ อากาไรใจร้อน ยอมไม่ได้ของคุณ ๆ เหมือนกันนะคะ ... ขอบอก

## 6. ลำเอียง เข้าข้างตัวเอง

คิด ว่าเราเอง ... ข้าแน่ ... ผู้ชายชอบคิดเข้าข้างว่าตัวเอง เก่ง เจ๋ง ... แหม ไม่อยากจะพูดก็ต้องพูด เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายหลายคนเนี่ย มาจากการมีคู่คิด คู่เคียงที่ดีนะเจ้าคะ แต่ด้วยความเป็นผู้หญิง ก็ไม่อยากจะลำหนว เดียวจะโดนใบแดงออกจากสนาม ... ก็ไต่แต่ เป็นผู้สนับสนุน ปิดทองหลังพระ โดยไม่มีใครรู้ ... จนบางครั้งทำให้พวกหนุ่ม ๆ ลืมตัวไปว่า กว่าจะมีวันนี้ เพราะมีใครคอยช่วยหนุนหลัง คอยเป็นกำลังใจ ข้าได้ดี เพราะเราเองนี่แหละ อันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง ...

สมัยที่ บิล คลินตัน ยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อครั้งไปเยี่ยมประชาชนที่รัฐจอร์เจีย หนึ่ง ขณะนั่งในรถและกำลังเดินทางกลับ ก็เลี้ยวไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ยืนโบกมือไหว และกรรยาของเขา ฮิลลารี คลินตัน ไต่โบกมือตอบ จึงถามไปว่า

บิล : นั่นใคร ?

ฮิลลารี : ออ แฟนเก่าชั้นเอง เจ้าเป็นเจ้าของฟาร์ม อยู่ที่นี่

บิล : (หัวเราะ) นี่ถ้าคุณตกลงแต่งงานไปกับเค้า ตอนนี้นู้นก็คงได้เป็นแค่ เมียเจ้าของฟาร์มละสิ

ฮิลลารี : ไม่หรอก ถาซันแต่งงานกับเค้า ประเทศเราจะมีประธานาธิบดี

ที่อดีตเคยเป็นเจ้าของฟาร์มต่างหาก

บิล : !!???!!??!!

ว่า กันว่า ผู้นำหลายคนในโลกนี้ ล้วนประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากมีผู้หญิงเป็นแรงหนุนที่ดี แต่สงสัยว่าบรรดาคุณผู้หญิงเหล่านี้ จะเห็นว่า บรรดาผู้ชายลวนหลงตัวเอง และไม่เห็นบุญคุณ สมัยนี้เราจึงเห็นผู้หญิงหลายคนก้าวขึ้นมาบิบทบาทในตำแหน่งผู้นำตนเอง ไม่วา จะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้นำประเทศก็ตาม

## 7. ต่อมรัก "เพื่อน" แตก !!

ประการ ที่ 7 นี้เป็นสิ่งที่คุณผู้หญิงทั้งหลายต่างทราบกันดี ว่าผู้ชายของเรานั้น

ลวนรักเพื่อนมากมายขนาดไหน แล้วจะไม่ไหเราเบื่อได้ไงละคะ

ก็นัดเราอยู่ดี ๆ พอเพื่อนโทรมา กลับเลื่อนนัดเราซะได้ หรือไม่วาเราชวนไปไหน บอกไม่ว่างร่าไป

แต่พอเพื่อนโทรมาจริงเดี๋ยวจึงกับแล่นออกไปในทันที ก็เห็นกันอยู่ซัด ๆ ขนาดนี้

ทีหลังก็ให้เพื่อนนั้นแหละคะ มาพัตมาวี มาเอาอกเอาใจแทนแล้วกัน แหม ... พูดแล้วหงุดหงิดใจ

เอาแค่เบาะ ๆ แค่ 7 ข้อแล้วกันนะคะ เพราะเค้าว่าพูดหญิงนำเบื้อแค่ 7 ข้อ

เราก็เบื้อคุณผู้ชายแค่ 7 ข้อ พอหอมปากหอมคอ อยู่เคียงกันแล้วกันนะ...พอคุณ

ไหน ๆ คุณก็ว่าพวกเราราว ชิบน อยู่แล้วนี่นา บนเค้นก็อยู่ยาก็เลย

ถือวาเป็นแค่อารมณเล็ก ๆ ของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันจะ